



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๑๓๑๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๖๑๔
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
ส่งรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศโดยเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วขอให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต แจ่งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะก่องหนผู้กพนได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายแล้วเท่านั้น โดยขอให้ดำเนินการก่องหนผู้กพนและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทกพล รอดคล้าย)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๔

หมายเหตุ เพื่อทราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุบบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

จึงขอให้ สพท. ยึดรายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีรายละเอียดฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ (สำหรับ บัญชีรายละเอียดสรุปรายการแยกเป็นสำนักงานเขตการศึกษา สพฐ. กำลังดำเนินการ จะแจ้งเป็นทางการพร้อมหนังสือถึง สพท. อีกครั้ง)